



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
16 กันยายน 2562



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 5, NBT)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. พร้อมด้วย นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบอร์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกา เจ้ากรมแพทยทหารบก และคณะ เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทยทหาร ซึ่ง สร.ไทยร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านศูนย์ความร่วมมือ ไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข (TUC) และ AFRIMS มาอย่างต่อเนื่อง ได้ศึกษาวิจัยทดลองทางคลินิกโรคเขตร้อน การผลิตวัคซีนเอชไอวีและวัคซีนป้องกัน ไข้เลือดออก รวมทั้งตั้งแต่ช่วงแรกที่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ได้ช่วยสืบค้นผู้สัมผัสและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่ง AFRIMS เป็นเครือข่าย ห้องปฏิบัติการวิจัยทางการแพทย์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. กล่าวถึงกรณีชายแดนไทย-เมียนมา หลังทางการเมียนมาประกาศเคอร์ฟิวปิดเมือง ว่าไม่ต้องกังวล ได้ประสาน มท. ให้ร่วมตรวจสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าไทยตามพรมแดนธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมี อสม. ช่วยสอดส่องดูแลร่วมกัน กำชับให้ทุกพื้นที่ต้องเข้มแข็งผลักดันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายกลับประเทศต้นทางให้หมด ซึ่งจากการควบคุมการลักลอบเข้ามาเมืองอย่างเข้มข้น สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้ 10,000 คน ขณะเดียวกัน แรงผลักดันให้เกิดการยกเว้นการกักตัวแรงงานต่างด้าวในสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร หรือ Organizational Quarantine

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ประชาไท, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, one31, js.100, mcot, mthai, newtv, nationtv, thebankokinsight, workpointtoday, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, sanook, businesstoday, kapook)

-ศบค. รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 วันที่ 15 ก.ย. พบผู้ป่วยใหม่ 5 ราย มาจากญี่ปุ่น 1 ราย ปากีสถาน 1 ราย กатар 1 ราย บาห์เรน 1 ราย และซาอุดีอาระเบีย 1 ราย อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ ผู้ป่วยสะสม 3,480 ราย รักษาหายแล้ว 3,315 ราย เสียชีวิตคงที่ 58 ราย รักษาตัวในรพ. 107 ราย

-กรม. อนุมัติหลักการแนวทางเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist VISA-STV) ตามที่ก.ท่องเที่ยว เสนอ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักระยะยาว (Long Stay) 2. ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของไทย และยินยอมกักตัวในห้องพัก 14 วัน 3. มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย โดยบุคคลต่างด้าวที่เข้าเกณฑ์และผ่านการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโควิด 19 มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภท STV ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราครั้งละ 2,000 บาท อยู่ในไทยได้ 90 วัน เมื่อครบกำหนดเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศจนถึง 30 ก.ย. 2564

-พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แถลงผลการสกัดแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ว่า ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองยังคงเข้มชายแดนช่องทางธรรมชาติอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาและกัมพูชา ต้องขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการอย่าใช้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง เพราะจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่วนกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ว่าไปรับเพื่อนที่สนามบินสุวรรณภูมิ พบคนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เป็นคนไทยเพียงร้อยละ 20 อีกร้อยละ 80 เป็นชาวต่างชาติที่มาพบแพทย์ในไทยโดยไม่ผ่านการกักตัว ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง และมอบหมายให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2 (บก.ตม.2) แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จแล้ว

ประเด็นผลกระทบ

1. ผลสอบสวนนักฟุตบอลอุซเบกีสถานติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก)

-กรมควบคุมโรค เผยผลการสอบสวนผู้สัมผัสผ่นักฟุตบอลไทยลีกชาวอุซเบกีสถาน รวมผู้สัมผัสทุกสถานที่ 508 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 100 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 408 ราย ส่งตรวจแล็บ 421 ราย ให้ผลเป็นลบ 382 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ 39 ราย โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้รับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการทุกรายและมีผลเป็นลบทั้งหมด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.พิเชษฐ พิษขุนทด และ นพ.ภูษงค์ ไชยสิน รองนสพ.สสจ. บุรีรัมย์ แถลงว่า จากการสอบไหม้ไลน์ของนักเตะพบมีกลุ่มเสี่ยงสูง 74 ราย เป็นนักฟุตบอล 42 ราย ผู้เกี่ยวข้องในสนาม 5 ราย และนอกสถานที่อีก 27 ราย ตรวจหาเชื้ออย่างละเอียดเบื้องต้นทั้ง 74 รายมีผลเป็นลบ แต่ต้องกักตัวอีกอย่างน้อย 14 วัน ส่วนผู้มีความเสี่ยงต่ำอีก 339 ราย ผลตรวจ 313 รายเป็นลบ อีก 26 รายอยู่ระหว่างรอผล โดยนักฟุตบอลที่ติดเชื้อเดินทางไปออก

ประเด็นข่าว

สโมสรประมาณ 4 จุด ได้เข้าไปควบคุมทั้งหมดแล้ว สาเหตุที่แม่พบผู้ติดเชื้อนอกสมร เนื่องจากชาวจังหวัดบุรีรัมย์มีวินัย สถานบริการทุกแห่งปฏิบัติ และให้ความร่วมมือกับสธ.อย่างดี

-ด้านสโมสรบุรีรัมย์ อยู่ในเค็ด ออกแถลงการณ์ผ่านเพจลุงเนวิน ยืนยัน อัครบาร์ อิสมาตุลลาเยฟ กองกลางชาวอุซเบกิสถาน หายจากโควิด 19 แล้ว หลังตรวจครั้งล่าสุดไม่พบเชื้อ แต่ทั้งนี้ทีมยังต้องกักตัวให้ครบ 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังต่อไป

2.การระบาดในจ.มะริด ประเทศเมียนมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายสมเกียรติ เอ๋อจีมีต ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการค้าอาหารทะเล จ.มะริด ประเทศเมียนมา เผยถึงการระบาดใน จ.มะริด ภาคใต้ของเมียนมา ห่างจุดผ่อนปรนพิเศษด้านสังขร ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ว่า ทางกรมมะริดประกาศพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย เป็นชายอายุ 61 ปี และหญิงอายุ 58 ปี สามีมภรรยาชาว จ.มะริด เดินทางกลับมาจากเมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน Myanmar National Airlines เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ได้กักตัวผู้เดินทางมาพร้อมสายการบิน 67 คน และประกาศปิดเมืองใน ต.กันเค้า อ.เมือง จ.มะริด อยู่ระหว่างติดตามผู้สัมผัสทั้งหมดเพื่อนำไปกักตัว ปัจจุบันมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อที่ จ.มะริด มากกว่า 200 คน

พ.ต.อ.ฐานพงศ์ โพธิ์ที ผกก.สภ.คลองลึก จ.สระแก้ว กล่าวว่า ผู้ว่าการเมืองปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ส่งหนังสือแจ้งประสานมาว่า ผังกัมพูชาจะมีงานทำบุญวันสารทไฟให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 จึงประกาศงดประชาชนกัมพูชาเข้ามาดูสินค้าในร้านที่ตลาดโรงเกลือเป็นเวลา 3 วัน ระหว่าง 16-18 ก.ย. 2563 ส่วนรถบรรทุกยังส่งสินค้าเข้า-ออกได้ตามปกติ

3.เด็กเมียนมา 2 ขวบ ติดเชื้อหลังกลับจาก จ.พระนครศรีอยุธยา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, nationtv

-นายเพ็ญสอ โกโก้ นายอำเภอเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตรงข้ามพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ประกาศคำสั่งภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่อนุญาตให้ประชาชนออกนอกบ้านตั้งแต่ 24.00 น. - 04.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 โดยมีรายงานว่า พบเด็กอายุ 2 ขวบ ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเดินทางมาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมมารดา เข้าเมียนมาโดยใช้ช่องทางสะพานแห่งที่สอง เมื่อวันที่ 4 ก.ย.

-ด้านเพชบุ๊คกรมประชาสัมพันธ์ โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกรณีเด็กเมียนมาติดเชื้อเดินทางกลับจาก จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า ผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา แจ้งขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกและงดอย่าตก รอฟังข่าวจาก ศบค. ด้าน นายภานุ แยมศรี ผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กำลังประสานขอข้อเท็จจริงจากกรมควบคุมโรค และจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ลงทะเบียนผ่านแอปไทยชนะทุกครั้ง เมื่อไปสถานที่ต่างๆ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผจก.ออนไลน์, js100, ไทยรัฐออนไลน์, New18, xinhua Thai, มติชนสุดสัปดาห์, ฐานเศรษฐกิจ)

- WHO แถลงพบผู้ป่วยใหม่ทั่วโลกภายในวันเดียวเกิน 307,930 คน เป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
- จีน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค เผย วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ได้รับการพัฒนาในจีนอาจพร้อมใช้ในวงกว้างอย่างรวดเร็วที่สุดในเดือนพ.ย.นี้ นอกจากนี้จีนได้ระงับนำเข้าผลิตภัณฑ์จากโรงงานแปรรูปสัตว์ปีกของ บ. โอเคฟู้ดส์ ในฟอร์ทสมิท รัฐอาร์คันซอ เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหมู่นกนาง
- ฮ่องกง เสร็จสิ้นโครงการตรวจโรคโควิด 19 ขนาดใหญ่ที่เริ่มเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน มีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 1.78 ล้านคน
- เกาหลีใต้ เตรียมจัดซื้อวัคซีนโควิดในระยะแรกเพื่อฉีดให้กับประชาชน 30 ล้านคน หรือร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด
- เมียนมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 263 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 12 ราย ผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 3,195 ราย และเสียชีวิตเพิ่มเป็น 32 ราย
- อินเดีย ทดสอบตัวอย่างเพื่อตรวจโรคโควิด 19 แล้ว 58,312,273 ครั้ง โดยตรวจพบผู้ป่วยโควิดเฉลี่ยมากกว่า 90,000 รายต่อวัน ขณะที่ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 83,809 ราย ต่ำสุดในรอบสัปดาห์
- อังกฤษ บ.แอสตราเซนเนกา และม.ออกซ์ฟอร์ด เดินหน้าการทดสอบวัคซีนในมนุษย์ต่อ หลังระงับไปเพราะหนึ่งในผู้เข้ารับการทดสอบป่วยด้วยอาการที่อธิบายไม่ได้ชัดเจน
- ฟิลิปปินส์ ประกาศจะปิดสุสานในกรุงมะนิลาในวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย ตรงกับวันที่ 1 พ.ย. เป็นครั้งแรก เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด 19 ขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 4,699 คน และเสียชีวิตเพิ่ม 259 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุดทั้งระดับประเทศและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- อิสราเอล กลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งที่ 2 มีกำหนดอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ 18 ก.ย.เป็นต้นไป
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 29,471,504 ราย เสียชีวิต 933,340 ราย รักษาหาย 21,296,998 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อ 6,749,289 ราย เสียชีวิต 199,000 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 4,930,236 ราย เสียชีวิต 80,808 ราย บราซิล ติดเชื้อ 4,349,544 ราย เสียชีวิต 132,117 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 1,073,849 ราย เสียชีวิต 18,785 ราย เกาหลี ติดเชื้อ 733,860 ราย เสียชีวิต 30,812 ราย

ข่าวรมว.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ ย้ำใหญ่การเมือง

-กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. เพิ่งครบรอบ 54 ปี เมื่อ 13 ก.ย. ผู้ที่มาอวยพรวันเกิดจะได้รับเหรียญพระราชหุ้ยมจันทร์ (รุ่งสุริยันจันทร์) จากวัดศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นสิริมงคล นอกจากดูแลสุขภาพประชาชนแล้ว ยังใส่ใจคนรอบข้างสมเป็นหมอหนู

ประเด็นข่าว

รมว.สธ.ตรวจเยี่ยม จ.กระบี่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัด ก.คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชั้นรายละเอียด เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง-ต.เกาะลันตาน้อย และโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านศาลาด่าน-บ้านสังก้า อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการเดินทางที่ใช้เวลานานและมีข้อจำกัดหากมีเหตุฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วยหนัก อาจมีโอกาสเสียชีวิต รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางนอกเวลาทำการ ซึ่งต้องเหมาแพขนานยนต์ในราคาสูง

ปัญหาการล่องละเมิดทางเพศในการทำงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ผจก.ออนไลน์, เดลินิวส์)

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ลงนามในประกาศ สป.สธ. เรื่อง เจตนากรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน มีใจความว่า คณะผู้บริหารและบุคลากรใน สธ. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสป.สธ.

รางวัลเลิศรัฐ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ มุมข้าราชการ

-กรมการแพทย์ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ ด้วยผลงาน “การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการคัดกรองเบาหวานเข้าจอตาเพื่อป้องกันตาบอด” และ “หมดเกลียวขนาดเล็กราชวิถี” ของรพ.ราชวิถี และผลงาน “ต้นแบบเพื่อให้บริการทางทันตกรรมคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อน” ของสถาบันทันตกรรม

กม.โรคติดต่อ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ซึ่งเป็นการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการกฎหมายที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานซึ่งเป็นคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรคทั้งส่วนกลาง สคร. สปคม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้สามารถใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ได้อย่างทันสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

วัยรุ่นทะเลาะวิวาทที่ รพ.พระจอมเกล้าฯ

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-จากกรณีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทบริเวณหน้าตึกฉุกเฉิน รพ.พระจอมเกล้าฯ และลูกกลมเข้ามาที่หน้าห้องฉุกเฉินจนเกิดความชุลมุนวุ่นวาย ทำให้ผู้ป่วยต้องหลบหนี จากเหตุการณ์นี้ต้องขึ้นชมพยาบาลเวร หัวหน้าห้องฉุกเฉิน ที่สามารถประสานส่งการอย่างรวดเร็ว เป็นระบบ ทำให้ผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยอื่นๆ ปลอดภัย เครื่องมือแพทย์ไม่ได้รับความเสียหาย และระหว่างเกิดเหตุยังสามารถบริการผู้ป่วยได้ ซึ่งได้มีการแจ้งความดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทให้ถึงที่สุดแล้ว

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา, เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, thaipbs, sanook, kapook, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, เนชั่นทีวี, hfocus)

-ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกฯ ตั้งแต่ 15 ก.ย. 2563

นักประชาสัมพันธ์ขอบรรจุเป็นข้าราชการรุ่นโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สธ. นำโดยนายธีระ แสงสุรเดช ประธานเครือข่ายฯ และนายณัฐพิสิษฐ์ อินทร์รังษี เลขาธิการเครือข่ายฯ เข้ายื่นหนังสือถึงผู้บริหาร สธ. ขอความเป็นธรรมการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด 19 โดยมี นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขาฯ รมว.สธ. เป็นผู้รับหนังสือ เนื่องจากนักสื่อสารประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นด่านหน้าในการปฏิบัติงานในพื้นที่เกี่ยวกับการต่อสู้กับข้อมูลข่าวสาร การต่อสู้กับเฟคนิวส์ สร้างความรู้แก่ประชาชน และยังช่วยลดความขัดแย้ง โดยทั่วประเทศมีนักสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ทำงานกับโควิด 19 ทั้งหมด 520 คน ขอบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1.นักประชาสัมพันธ์ 2. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3.เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 4.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และ 5.นักวิชาการเผยแพร่ นอกจากนี้ ยังขอให้ช่วยเรื่องการจัดโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน มีตัวชี้วัด

โรคหลอดเลือดสมอง

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผอ.รพ.ลำปาง กล่าวว่า ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง รพ.ลำปาง ประสบความสำเร็จในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันด้วยการดูดลิ่มเลือดในสมองผ่านสายสวน (Mechanical Thrombectomy) เป็นครั้งแรก เป็น รพ.รัฐ แห่งเดียวในภาคเหนือตอนบนที่มีศักยภาพในการรักษาโรคนี้อันตราย

ประเด็นข่าว

ตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นพ.เสรี นพรัตน์ รอง นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ สสจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสสมทวมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรีได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม รวมถึงเพื่อคัดกรองค้นหาผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งเต้านมเข้ารับการตรวจเต้านมและตรวจเอกซเรย์เต้านม ที่คณะวิทยาการจัดการ มรภ.อุตรดิตถ์ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

